

PREMIUM
PRODUCT



NUTRINAL COFFEE

CLASSICAL HAZELNUT & BRAZILLIAN ARABICA



“กาแฟเพื่อพิวยสวดยและหุ่นดีสำหรับคุณ”
The Great Coffee for your Health & Body

คุณสมบัติของส่วนประกอบ

อินนูลิน

เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาล แต่ไม่ถูกย่อยในทางเดินอาหาร จึงไม่ให้พลังงานและไม่เพิ่มระดับน้ำตาล ช่วยในระบบการขับถ่าย ช่วยดูดซับและขับสารพิษ

ใยอาหาร

ช่วยในการลดน้ำหนัก เนื่องจากทำให้ปริมาณอาหารมากขึ้น ทำให้รู้สึกอิ่มเร็วลดการบริโภคอาหารลง ช่วยป้องกันการดูดซึมของสารก่อมะเร็ง เพราะขับถ่ายออกได้เร็วและลดการสัมผัสต่อผนังลำไส้ มีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยให้ขับถ่ายสะดวกช่วยจับไขมันจากอาหาร และลดการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่ร่างกาย

สารสกัดคอลลาเจนจากปลาทะเล

เสริมสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนและอีลาสตินให้กับผิว เพิ่มความยืดหยุ่น กระชับให้กับผิว ช่วยให้ผิวชุ่มน้ำได้มากขึ้นส่งผลให้ผิวชุ่มชื้น เปล่งปลั่ง และชะลอการเกิดริ้วรอย

สารสกัดจากถั่วขาว

ในถั่วขาวมีสารสำคัญชื่อว่า “ฟาซีโอลามิน” (Phaseolamin) ที่สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อะไมเลส (Amylase) ซึ่งทำหน้าที่ย่อยคาร์โบไฮเดรต ส่งผลให้ลดการดูดซึมแป้งและน้ำตาลเข้าสู่ร่างกาย

การ์ซีเนีย แคมโบเกีย

เป็นพืชในตระกูลเดียวกับส้มแขก ซึ่งมีสาร Hydroxy citric acid มีผลในการยับยั้งเอนไซม์ (Enzyme) ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงน้ำตาลให้เป็นไขมันแต่จะสะสมเป็นพลังงานไกลโคเจนที่ร่างกายนำไปใช้ได้โดยง่าย การ์ซีเนียจะลดการสะสมไขมันในร่างกาย ทำให้ร่างกายต้องไปดึงเอาไขมันที่สะสมไว้ไปใช้งานมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลในการควบคุมน้ำหนักทำให้ความรูสึกอยากอาหารน้อยลง

ฮูเดีย

เป็นพืชที่ให้ปริมาณไฟเบอร์สูงมาก

- มีผลควบคุมอาการอยากอาหาร (Appetite Control)
- ช่วยเข้าไปจับกับโมเลกุลไขมันที่ลอยตัวอยู่เหนือกระเพาะอาหาร ทำให้ไขมันไม่สามารถถูกดูดซับเข้าไปทางผนังลำไส้เล็กได้ และจะถูกกำจัดออกจากร่างกายโดยการขับถ่าย
- ช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติ โดยมีกลไกที่ทำให้อาหารดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ช้าลง จึงช่วยป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดสูงได้

แอล-คาร์นิทีน แอล-ทาร์เทรท

แอล คาร์นิทีนช่วยทำให้น้ำหนักลด กล้ามเนื้อและหุ่นกระชับขึ้น

- ช่วยให้ร่างกายเปลี่ยนกรดไขมันไปเป็นพลังงาน ทำให้ไขมันที่สะสมในร่างกายลดลง กล้ามเนื้อและหุ่นกระชับขึ้น
- ช่วยป้องกันโรคหัวใจ โดยมีผลทำให้สุขภาพโดยรวมของหัวใจดีขึ้น และช่วยป้องกันการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว
- ทำให้การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้น

โครเมียม อะมิโน เอซิด คีเลต

ช่วยป้องกันอาการขาดน้ำตาลและอ่อนล้าหมดเรี่ยวแรง ทำงานเป็นเกราะป้องกันโรคเบาหวาน ทำงานร่วมกับอินซูลินในกระบวนการเผาผลาญน้ำตาล ช่วยทำให้การควบคุมน้ำหนักมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ซูคราโลส

เป็นสารให้ความหวานที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย ซึ่งถูกสร้างจากการใช้น้ำตาลซูโครสเป็นสารตั้งต้น แล้วแทนที่กลุ่มไฮดรอกซิล 3 ตำแหน่งด้วยอะตอมสารคลอไรด์ ทำให้มีสูตรโครงสร้างคล้ายกับน้ำตาล แต่ร่างกายไม่สามารถย่อยได้ แต่ยังคงให้รสชาติหวานและไม่มีรสขมติดลิ้นใกล้เคียงน้ำตาล

